

NGŨ NĂNG SINH ĐỘNG

SAGIANG

I.- NGŨ NĂNG HIỆN HỮU

Trong nguyên tử ngũ năng là vi tử phụ, chịu áp lực của vi tử chánh, nhứt là Âm tử hay lôi kéo chúng theo làm hậu thuẫn cho mọi biến chuyển của nguyên tử, nhưng khi thành hình, ngũ năng trở nên vi diệu nhứt trong vũ trụ. Thông thường chúng được nhận định là cơ thể của nguyên tử: Đầu là vi tử gốc, Minh là ngũ năng, Tam chi (2 tay và 1 chân). Ngũ năng chính là Quang năng, Nhiệt năng, Từ năng, Điện năng, Điện từ năng. Bình thường chúng trầm lặng trong nguyên tử, chỉ khi nào thúc đẩy, lôi kéo chúng mới hiện thân, với điều kiện phải yểm trợ năng lực cho chúng, mới hùng hậu càng dữ dội khi trợ lực càng dồi dào. Như lửa tạo ra nhiệt năng phải có bồi mới tồn tại, bằng hết bồi lửa tắt mất hết nhiệt năng. Ánh sáng cũng lôi kéo nhiệt năng, nếu ánh sáng tắt thời nhiệt năng cũng mất luôn. Tuy nhiên quang năng và nhiệt năng luôn nhịp nhàng phối hợp nhau, có quang năng thời có nhiệt năng, hay có nhiệt năng là có quang năng. Chính âm dương nhị nguyên (2 tay) va chạm nhau tạo ra điện năng và nhờ phối hợp thêm quang năng và nhiệt năng tạo ra từ năng. Có điện năng và từ năng tùy hoàn cảnh phối hợp nhau tạo ra điện từ năng. Tuy nhiên trong thiên nhiên từ năng thường do kim loại tác hợp quang nhiệt tạo ra từ trường trong một mảnh kim loại chuyên biệt. (Đá Nam châm). Người ta thường gặp đá Nam châm nơi các hòn đảo, hay trong những tảng đá do tính chất hấp lực các kim loại. Địa cầu cũng có từ trường rất mạnh xuyên qua cực Bắc Nam có trách nhiệm thúc đẩy địa cầu lăn xoay trên quỹ đạo theo từ lực của Mặt trời. Khi được trợ lực của quang nhiệt mạnh mẽ, điện và từ phối hợp nhau tạo ra điện từ năng trong thiên nhiên. Như thế ngũ năng từ trong nguyên tử trầm lặng, như khi hợp lực nhau tạo thành lực lượng hùng hậu của từng chức năng: Quang năng chuyển toà ánh sáng tuy năng lực của hoà lực cung ứng, sáng chói đến mờ nhạt dần và dứt hẳn, nhưng luồng tinh quang tuyến vẫn còn tiếp tục di chuyển cho đến khi hoàn toàn hết năng lực mới mất hẳn (Sao xẹt). Điều này chứng nghiệm do viễn vọng kính điện tử, chiếu hội được luồng tinh quang tuyến của những Định tinh trong vũ trụ đã bị bề hát mất rồi. Quang năng còn mang theo hình ảnh và âm thanh cho nên bất ngờ viễn vọng kính điện tử bắt gặp một luồng quang tuyến chuyển từ địa cầu vào không gian trận đệ nhị Thế chiến, quay lại không kịp khúc phim, vì tốc lực cực nhanh của quang tuyến. Cho nên vô tuyến truyền hình từ Mỹ về Việt Nam đương nhiên xê dịch thời gian 1/10 giây mà thôi, như webcam giữa tác giả và gia đình nói chuyện như đang kề bên nhau. Quang năng trong thái dương hệ do hoá năng của Mặt trời toả rộng đến đâu mang theo nhiệt năng đến đó, ở gần rất nóng, càng xa dần càng lạnh cho đến khi dứt quang năng là dứt hết nhiệt năng. Nhiệt năng có trách nhiệm tạo sức nóng cho sinh vật sống động, ban ngày có ánh sáng, nhiệt năng nhiều, ban đêm thiếu ánh sáng nên nhiệt năng ít, trở nên mát lạnh. Từ năng tạo hấp lực trên địa cầu, khiến mọi vật thể không thấy chơi vơi khi nó di chuyển 1.666 km/giờ, nhưng khi nó dừng lại là tất cả vật thể đều bị hút tung lên hết, vì mất hấp lực của từ năng. Vì thế mà khi chiến tranh nguyên tử bùng phát chấn động mãnh liệt, địa cầu ngừng lại mấy giây khiến sinh vật chết hết, chỉ được nhiếp độ mới sống lại không tới 1/10: những Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức. Chính từ năng tạo ra những quỹ đạo cho các hành tinh và hộ tinh do năng lực của định tinh. Những hành tinh nào sai trật quỹ đạo, chạm nhau bẻ ra thành những vẩn thạch, nếu mé một phần, dung nham toé ra đẩy đi thành tuệ tinh. Chúng không còn giữ được hấp lực từ trường theo quỹ đạo, lang bạt chạm vào ai nấy chịu thảm khốc, chúng ta thường thấy vẩn thạch rơi xuống địa cầu tạo ra những cái hố to, nhỏ tùy khối lượng từ 3 m³ đến 5000 m³. Riêng tuệ tinh quá độc hại khi chạm vào Mặt trăng vào thế kỷ 32 bẻ nát ra, bao nhiêu đất đá cát bụi, rơi xuống lấp mặt đất Địa cầu cao 300 mét, làm cho địa cầu chết yếu. Điện năng thiên nhiên chúng ta nhận định được do các cụm mây mang Âm tử và Dương tử chạm nhau phát ra tiếng nổ (Sấm, Sét, Trời gầm) và những tia điện chớp ngoằn ngoèo chia xuống đất, đánh tét cây cối, giết chết người, sập nhà cửa, nên người ta làm cột thu lôi tránh nạn sét đánh. Sét đánh còn phối hợp những kim loại chất trong mây tạo ra lưới cầm sét chui sâu xuống đất. Trẻ mục đồng thường đào lên đeo làm bùa hộ mạng chống ma quỷ và sấm, sét, nhưng thực chất nó là kim loại mài ra hoà với thuốc Bắc trị bệnh kinh phong trẻ em. Quý Pháp sư quý trọng lưới cầm sét để trị bệnh tà. Kế tiếp chúng ta còn thấy điện từ năng hấp lực các luồng gió thành cơn trốt, nếu mạnh chút là cuồng phong, rồng hút nước, nó hút nước cuộn cuộn lên đem đến chỗ khác hết năng lực rơi xuống làm mưa, có khi nó hút trọn một bầu cóc hội, ném xuống làm mưa cóc, có khi mưa cá nữa. Người ta ngạc nhiên ở Thượng Hải bỗng nhiên một du thuyền rơi xuống sập nhà cửa. Những du khách hải hùng bị liệng xuống như ném đồ chơi. Ở Ba Tây một trận mưa máu hải hùng cho dân chúng, nhưng khi giảo nghiệm không phải máu mà là uế chất của loài bướm rừng khi từ nhộng chui ra bị cơn trốt cực mạnh hút hết lên không gian nghiền xác bướm ra hết, tới khi hết hạn lực rơi xuống thành mưa máu. Đời Tống,

nhà vua bị vây khổn ở thành Thọ Châu hết lương thực, toan đầu hàng, may nhờ trận mưa lúa rơi xuống nuôi sống binh sĩ và dân chúng, chờ viện binh. Mưa lúa do cuồn phong di chuyển ngang đám ruộng hốt hết lúa đang chín chuyển đi và rơi xuống thành mưa lúa. Những hiện tượng này chứng tỏ ngũ năng không phải trầm lặng mãi, mà còn sinh động mãnh liệt khi chúng tập hợp thành khối lượng khổng lồ tạo năng lực cường thịnh.

II.- NGŨ NĂNG SINH ĐỘNG.

Thông thường ngũ năng rất trầm tĩnh, nhưng khi tập hợp kích động, chúng mới tạo ra năng lực kinh hoàng có lợi khi điều khiển chúng được, nhưng rất tàn bạo khi bất khả điều hành. Do đó con người luôn chế tác phương thức điều hành ngũ năng trong mọi cơ giới và vật dụng, ngay cả bom đạn và thiết bị sử dụng.

a./ **THIÊN NHIÊN TÍNH** Trong thiên nhiên, ngũ năng xuất hiện do năng lực của từng hoàn cảnh nơi xuất xứ, thông thường là Định Tinh trong Thái dương hệ, và còn tối cao nữa là Thượng giới trong vũ trụ. Thượng giới điều hành cả một Vũ trụ quá rộng lớn, nên Hư vô giới phân công cho quý Linh quang tinh di hành khắp trong 9 quốc độ. Đây là những vị Bồ Tát, Phật, phân định mệnh hệ cho từ sanh hành tinh này sang sanh hành tinh khác. Quý Ngài thường tụ ngộ nhau nơi Thượng đĩnh cùng Ngọc Hoàng thượng đế thu xếp điều hành trần gian, quy định chương trình hành sự giao cho Thượng đế thi hành thường thiên phạt ác. Riêng mỗi Thái dương hệ, với phạm vi hạn định, Mặt Trời hay Định Tinh phân toả ngũ năng châu lưu thực thi quyền hạn thường xuyên theo định kỳ hay đột xuất tuỳ hoàn cảnh:

1.- **QUANG NĂNG** xuất phát từ Định tinh soi rọi, đưa dương quang tuyến đến tận tử hành tinh cuối cùng của nó, tạo ra ánh sáng cho tất cả một vùng không gian rộng lớn. Dương quang tuyến còn trọng trách tiếp trợ sinh vật tạo cuộc sống từ lúc tạo sinh cho đến khi từ giả cuộc sống. Trước tiên, đối với Thực vật, nó biến chuyển nhựa nguyên thành nhựa luyện qua màn diệp lục tố của lá. Khi lá hết chất diệp lục tố là nó để cho lá chết rụng xuống. Dương quang tuyến còn trợ lực cho hoa kết quả, và còn thay đổi màu sắc của quả cùng hương vị của quả nữa. Chúng ta thấy quả khi mới thành hình màu xanh có vị chua, chát, không mùi vị, thế mà khi chín ra màu vàng hay ửng đỏ, vị ngọt và có mùi thơm. Riêng bông hoa hương sắc đậm đà. Việc chuyển hành này được con người áp dụng tạo ra hoa quả theo ý muốn, lại còn muốn đoạt quyền thiên nhiên, tạo ra lai giống, không hột (Thai sản vô tính hoa quả) và còn đặc chế cho hoa giữ sắc thái lâu ngày không héo và rụng để hốt bạc. Như ông Ba Hiếu ở Cần Thơ quận Bình thủy đặc chế Hoa Mai không rụng trong mùa Tết tới 15 ngày. Đối với Động vật, và con người, nó tung ánh sáng phân biệt ngày và đêm, tăng cường sức sống từ lúc mới sanh cho đến chết, quang năng luôn sát cánh để tạo sinh động ban ngày, còn ban đêm soi sáng vạn vật qua đèn, đuốc, hoả châu (Nhơn tạo)

2.- **NHIỆT NĂNG** được quang năng tới đâu kéo theo tới đó, như trong Thái dương hệ, ánh sáng chiếu rọi khắp vùng không gian của nó, nên các hành tinh gần chịu nhiệt lượng nhiều, xa nhiệt lượng yếu, còn về đêm không có dương quang năng nên mát mẻ, chỉ phản chiếu ánh Trăng dịu dàng thanh lịch chiếu rọi trần gian. May mắn cho địa cầu ở khoảng ôn hoà, không lạnh lắm mà cũng không nóng lắm, giúp sinh vật sống hài hoà. Nhiệt năng còn giúp thực vật sống tươi tốt nhờ mưa thuận gió hoà, gặp khắc nghiệt thời tiết, thực vật phải chịu tiệt sinh mùa đông và mùa hè, cũng có nhiều cây sống trọn năm, hay lưỡng tiệm như Đông trùng Hạ thảo. Nó còn giúp theo thời tiết đơm hoa kết quả. Động vật sanh động thoái mái với khí hậu hài hoà, chúng cũng bị ảnh hưởng thời tiết phải sống Đông miên hay Hạ miên.

3.- **TỪ NĂNG** tạo từ trường trong Thái dương hệ thành lập các quỹ đạo cho Hành tinh lẫn xoay quanh Định tinh, còn Hộ tinh xoay quanh Hành tinh. Chỉ có những hành tinh nào sai trật quỹ đạo va chạm nhau bề ra một miếng tạo thành tuế tinh và vãn thạch lang bạt mà thôi. Từ năng trên địa cầu còn hấp lực mọi vật thể di chuyển với tốc lực 1666 km/giờ mà không ai chú tâm tới, tới chừng bị chấn động do nguyên tử năng làm địa cầu dừng lại 3 giây, mọi vật thể tung bay ra xa rớt xuống tan xương nát thịt, mới thấu rõ từ lực của Địa cầu. Xuyên qua trung tâm địa cầu từ cực Bắc chí cực Nam từ trường rất mạnh giữ thăng bằng địa cầu chính 15 độ, làm thành trục từ trường.

4.- **DIỆN NĂNG** thường xuất hiện trong các đám mây khi va chạm nhau phát ra tiếng sấm sét với những tia sáng ngoằn ngoèo chớp loang loáng mà người xưa cho rằng Bà Điện mẫu rọi Chiếu yêu kính cho Thiên Lôi đánh chết ma quỷ, nhưng thật ra chỉ là do các luồng điện Âm Dương va chạm nhau. Trong lúc đó các tinh khí kim loại bị tổng hợp thành lưới Cầm Sét giáng xuống mặt đất, mà người xưa cho rằng Thiên lôi đánh trật búa, tét cây, chết người, xập nhà. Lưới tầm sét chỉ là một miếng hợp chất kim loại mỏng 4 đến 5 ly hơi méo méo kính 3 hay 4 phân. Trẻ mục đồng theo dõi khi sét đánh xuống, đào lên lấy làm bùa hộ mạng đeo trị tà ma và không bị trời đánh nữa. Pháp sư mua chuộc để sử dụng trị bệnh tà. Đông y sĩ dùng mài với thuốc Bắc trị Kinh phong trẻ em kết quả mỹ mãn, cho rằng thần được, chứ thật ra nó chỉ là hợp chất kim loại trong hơi nước mà thôi.

5.- ĐIỆN TỬ NĂNG do hợp lực của Điện năng và Từ năng trong thiên nhiên, giữ vững vàng điện từ trường cho các hành tinh di chuyển trên quỹ đạo chính xác và đúng lộ trình cùng thời gian tính giá trị vòng quỹ đạo, công việc này không ai biết đến vì nó quá tầm quan sát và vô hình tượng, hành tinh nào nghịch chỉ là chậm nhau bề nát ra, nên chúng ta làm tưởng sao xẹt, là thiên binh, thiên tướng di hành trong không gian, lại còn sai lầm thêm nữa là mỗi vì sao là bản mạng của con người, sao bản mạng lu mờ là bệnh hoạn, sao xẹt là dứt cuộc đời. Điện tử năng còn ung đúc năng lực cho các hành tinh và hệ tinh sống động mạnh mẽ mãi, trên quỹ đạo. Riêng tuệ tinh, vẫn thạch không còn giữ đầy đủ điện tử năng, nên lang bạt kỳ hồ, rất nguy hại cho không gian.

b.- NHƠN TẠO

Người ta biết được nguyên tắc cấu tạo ngũ năng, nên tạo thành để sử dụng tùy nghi, vì khó chiếm ngự ngũ năng thiên nhiên, chỉ có quý bậc thượng thừa chánh đẳng mới điều hành được những phần hành tùy lợi ích thế nhân như: Hồ phong, Hoán vũ, Đào Vũ, Tạo quang lực...

1.- Quang năng, người ta đốt đèn, đốt đuốc, đốt pháo bông, đốt lửa trại, dùi cây lấy lửa tạo ra quang năng, đánh đá lửa, bắt đóm đóm rọi sáng sách để học, nhỏ nắm sáng làm đèn.

2.- Nhiệt năng, người ta nhóm lửa tạo nhiệt năng nấu nướng, đốt lửa sưởi ấm, đốt lửa trị thú dữ, lấy hoá chất tạo lửa để có nhiệt năng sử dụng, lấy nhiên liệu tạo lửa sử dụng nhiệt năng chạy máy.

3.- TỬ NĂNG, người ta cho hai thỏi kim loại va chạm nhau tạo ra từ trường trở thành Nam châm, người ta theo hướng từ trường của địa cầu tạo ra Kim chỉ Nam có 2 đầu là hai cực từ trường luôn chỉ Nam Bắc trên địa bàn.

4.- ĐIỆN NĂNG, người ta chạy máy phát điện, lập nhiều đập thủy điện tạo lập điện lực, dựng nhiều cột phong xa điện lực, lấy sức gió tạo ra điện lực. Ngày nay, người ta tạo ra cơ giới hấp thụ dương quang tuyến trên nóc nhà, hay trên các bãi đất trống tạo điện lực, các trạm không gian hay các vệ tinh cũng hấp thụ ánh sáng Mặt Trời tạo ra điện lực sử dụng mãi mãi.

5.- ĐIỆN TỬ NĂNG, người ta tác hợp điện năng và từ năng thành điện tử năng trong cơ giới tạo ra năng lực hùng hậu di chuyển vật liệu nặng trong việc xây cất cao ốc, những toà nhà chọc trời cao nghẽn ngãng tới cả ngàn thước, hay đóng cọc trụ giữa biển xây dựng những hòn đảo nhơn tạo, những biệt thự, khách sạn, nhà hàng, những giải trí trường, sông cờ bạc, những hoa viên huy hoàng giữa biển khơi, dành cho đại phú gia thường ngoạn.

III.- NGŨ NĂNG BIỆT LUẬN

Chúng ta nhận thức ngũ năng linh động trong lãnh vực thiên nhiên trọng đại với năng lực hùng vĩ, mà con người chỉ áp dụng được một phần nhỏ nhoi, thế mà đã đắc dụng lắm rồi. Đối với ngũ năng thiên nhiên, con người không thể nào chống chọi nổi, chỉ có ngũ năng nhơn tạo mới điều hành được, nhưng có khi chịu thua như trong việc chế tạo robot, chỉnh đốn hành sự rất chính xác để robot thi hành đúng theo ý muốn của chủ nhân, rồi khi bị trục trặc, nó gây thiệt hại khó lường vì nó không có tri giác, giống như con người thai sản vô tính không có tình cảm, chỉ hành động theo mệnh lệnh chủ nhân, rồi vắng mặt chủ nhân, nó cứ hành sự bừa bãi nguy hại vô cùng. Thí dụ: Một đạo quân toàn là Thai sản vô tính ra mặt trận, tiến quân bắn giết theo mệnh lệnh chủ soái, nếu chủ soái bị hạ, chúng cứ hành sự bất kể bạn thù hết sức tai hại. Cho nên chánh quyền lo ngại các băng đảng lợi dụng mà ngăn cấm là đúng. Ngũ năng trong cơ thể con người rất hệ trọng cho sinh tồn và roi truyền nói giống, nhưng trục trặc gây nhiều chứng bệnh nan y như Mất trí nhớ chẳng hạn, Điện, Khùng, Bạo dâm, Bạo sát, mất năng lực sinh lý Nam hay Nữ, gây bao thảm hại cho nhơn loại. Như bộ Tuần hoàn thuộc hoá năng gây bệnh đóng cục huyết quản, tai biến mạch máu não, đột quy, hay bộ Bài tiết thuộc Thủy, nhất là Thận không chịu lọc máu hay sanh tiểu đường. Nhãn quan thuộc thủy cạn kiệt sanh mù loà... Chúng ta sống nhờ ngũ năng từ lúc phôi thai và chết cũng tại ngũ năng trong cơ thể, nếu nó tiếp trợ là sống, không cung ứng nữa là chết. Chỉ đến con đường từ nê hoàn cung tới hà đào thành, khi quang điện năng mất (Khi mới chết), vi linh từ mờ mẫn đi trong bóng tối, tức là đi trong đường hầm đen tối cả mấy giờ mới ra khỏi Hà đào thành thấy sáng loà. Chứng minh trong cơ thể ngũ năng linh động trọn vẹn đến cả quang, nhiệt, từ, điện và điện tử mà con người có ai nghĩ đến chúng đâu! Nếu biết được hành động của chúng, con người sẽ cố gắng tăng cường năng lực cho chúng để sống trường thọ, những vị tiên ở Trường xuân động đã sống tới cả 4.000 tuổi, và trần gian đã có Lý tiên sinh ở Ngũ đài Sơn 251 tuổi và Đạo Ba ở Thị Giải sống 264 tuổi, theo lời thuyết giảng của Đạo Ba cho biết giữ ngũ năng cơ thể điều hoà, thời không còn tật bệnh, do chính chúng tạo năng lực cho cơ thể không bị trục trặc, làm gì có hại cho thân xác.

Sacramento, ngày 31 tháng 1 năm 2014

SAG IANG

